

โครงการอบรม

หลักสูตร “Migration Program for New CISA”

รูปแบบโครงการ

ผู้ที่มีผลทดสอบผ่านหลักสูตร CISA เดิมในระดับ 2 ที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนผ่านหลักสูตร CISA เดิมไปยังหลักสูตร CISA ใหม่ สามารถทำได้โดยการเข้าอบรมและทดสอบความรู้ที่เป็น Gap Knowledge ระหว่างหลักสูตร CISA เดิมกับหลักสูตร CISA ใหม่ รวมถึง อบรมความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการใหม่ ๆ ของตลาดทุน ซึ่งจะทำให้ผู้ผ่านการอบรมโครงการฯ มีองค์ความรู้เทียบเท่ากับผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร CISA ใหม่ สามารถนำผลการผ่านการอบรมโครงการฯ ไปใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกับสำนักงาน ก.ล.ต. โดยไม่จำเป็นต้องใช้ประสบการณ์ในการทำงาน

โดยโครงการฯ จะเปิดให้ผู้ที่มีผลสอบผ่านหลักสูตร CISA เดิม ที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ ได้เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรที่ได้จัดเตรียมไว้ในรูปแบบ e-Learning ได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งมีเนื้อหาอบรม 2 Module ได้แก่

Module 1: หลักสูตร CISA’s Gap Knowledge

เป็นการอบรมเนื้อหาความรู้ของ CISA ใหม่ ในส่วนที่มีการเพิ่มเติม หรือ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนื้อหาจากหลักสูตร CISA เดิม อย่างมีนัยสำคัญ พร้อมกับทดสอบผ่านข้อสอบ Post-test ในแต่ละวิชา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้เทียบเท่ากับผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร CISA ใหม่ ซึ่งจะครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด 7 วิชา ซึ่งจะมีจำนวนบทที่ต้องเรียนแตกต่างกันไป โดยมีจำนวนชั่วโมงอบรมรวม 53 ชั่วโมง

Module 2: หลักสูตร Capital Market Update Knowledge

เป็นการอบรมความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการสำคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ที่จะเชื่อมโยงไปสู่การเติบโตของตลาดทุนในระยะต่อไป (ไม่มีการทดสอบ Post-test) ซึ่งในฐานะของบุคลากรมืออาชีพภายใต้ตลาดทุนไทยควรต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย

- พัฒนาการของผลิตภัณฑ์การลงทุนทั้งในตลาดหลักทรัพย์และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึง สินทรัพย์ดิจิทัล
- พัฒนาการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินชุดใหม่ ซึ่งจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการวิเคราะห์รายงานทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน
- พัฒนาการและทิศทางในด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Development) ของตลาดทุนไทย รวมถึง แนวคิดในการนำข้อมูลปัจจัยด้าน ESG มาประกอบในการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์

โดยกำหนดให้ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร CISA เดิม ระดับ 2 ต้องผ่านการอบรมในหลักสูตรนี้ ซึ่งมีระยะเวลาการอบรม รวม 18 ชั่วโมง ทั้งนี้ หากผู้ร่วมโครงการ Migration เป็นผู้ที่ถือใบอนุญาต หรือ คุณวุฒิทางวิชาชีพที่กำหนดให้มีการอบรมต่ออายุ และได้รับการอบรมต่ออายุอย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา อาทิเช่น ผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน ผู้จัดการกองทุน ที่ปรึกษาการลงทุน หรือ ผู้ที่ถือคุณวุฒิ CFP สามารถขอยกเว้นการอบรมใน Module นี้ เนื่องจากถือเป็นกลุ่มที่ได้มีการอัปเดตความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการตลาดทุนมาอย่างสม่ำเสมอ

สิทธิพิเศษเฉพาะสำหรับผู้สมัครที่เข้าร่วมโครงการ 100 ท่านแรก สามารถแจ้งความจำนงเข้าร่วมการอบรม Module ที่ 2 ในรูปแบบ Classroom ได้ โดยการอบรมดังกล่าว จะจัดขึ้นในช่วงวันที่ 19, 20 และ 26 พ.ย. 2565 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สุขุมวิท 22

(ท่านสามารถแจ้งความจำนงผ่าน [Link](#) ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ)